

# แผนการจัดความรู้คุณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

## ด้านการวิจัย



ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก				
RMUTTO-KM1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลิตบัณฑิตตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการวิจัย</p> <p>สิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและ พัฒนาประเทศไทย สอดคล้องกับ Thailand 4.0</p>	<p>3.1 ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ และ อุตสาหกรรม ได้รับประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน บุคลากรทางกรวิจัย จัดทำผลงาน ที่เป็นเลิศ</p> <p>S3.1 สนับสนุนให้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไข หรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้</p>	<p>S3.1.1 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และ นำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้</p>	<p>1 เรื่อง</p>	<p>1. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย</p> <p>2. การนำผลไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม หรือ เชิงพาณิชย์</p>

RMUTTO-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เรื่อง การสกัดองค์ความรู้จากผลผลิต (Output) ในงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศาสตร์ 3 พัฒนาศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0  
 องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : 1. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 2. การนำผลไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม หรือ เชิงพาณิชย์  
 ตัวชี้วัด (KPI) : S3.1.1 จำนวนผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้  
 เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1 เรื่อง

ลำดับที่	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
1	<b>การค้นพบความรู้</b> 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 1.2 สร้าง knowledge mapping กำหนดหัวข้อ KM ประกอบด้วย - การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัย - การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในการบริการวิชาการของชุมชน	ม.ค. 67	จำนวนประเด็นความรู้ที่ ถูกคัดเลือก	1 ประเด็น	คณะกรรมการ KM	คณะกรรมการ KM		
2	<b>การสร้างและแสวงหาความรู้</b> สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดในแต่ละเป็นช่วงเวลาพิจารณาการไม่มีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ - มีการสร้างแรงจูงใจ โดยกำหนดให้เป็นภาระงานของคณะกรรมการ KM - จัดกิจกรรมระดมความคิด จำนวน 2 ครั้ง ตามประเด็นที่กำหนดในแต่ละครั้งจะคุยแต่ละประเด็น ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง	ก.พ. 67	จำนวนกิจกรรมในการ สร้างและแสวงหาความรู้	3 กิจกรรม	คณะกรรมการ KM	คณะกรรมการ KM		

ลำดับ ที่	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
3	การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ - นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดทำสารบัญชของประเภทกิจกรรมโดยแบ่งตามหัวข้อการทำเอกสารประกอบการสอน ให้ชัดเจน	ก.พ. 67	จำนวนกิจกรรมในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ	3 กิจกรรม	คณะกรรมการ KM	คณะกรรมการ KM		
4	การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - จัดทำสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสนทนาในกลุ่ม - วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดทำ KM การวิจัย	มี.ค. 67	ประเด็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้	1 เรื่อง	คณะกรรมการ KM	คณะกรรมการ KM		
5	การเข้าถึงความรู้ การนำความรู้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ KM มาดำเนินการดังนี้ 1 จัดทำโคเวิร์กิ้งเพื่อใช้ผู้ต้ององค์ความรู้ที่ต้องการโดยมีวิธีการดังนี้ 2 แพร่โคเวิร์กิ้ง เพื่อให้ผู้ใช้ต้ององค์ความรู้ทั้งหมดส่งให้ผู้เอาความรู้ไปใช้ - การบอกรู้ นำองค์ความรู้ทั้งหมดส่งให้ผู้เอาความรู้ไปใช้ - การให้โอกาสในการเลือกใช้องค์ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เลือกใช้ เลือกใช้องค์ความรู้ตามที่ต้องการ	มี.ค.-ก.ย. 67	ช่องทางทางการเข้าถึงความรู้	อย่างน้อย 2 ช่องทาง	บุคลากรและ อาจารย์ทุกคนใน คณะ	คณะกรรมการ KM		
6	การแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้ - จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะกรรมการ KM กลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ไปปฏิบัติและสมาชิกท่านอื่นที่สนใจ - จัดให้มีการยกย่องที่คอยให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาทางด้าน นำองค์ความรู้ไปใช้	มี.ค.-ก.ย. 67	- จำนวนครั้งการจัด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1 ครั้ง เสวนา อย่างน้อย 1 ครั้ง	กรรมการ KM และ กลุ่มบุคลากรและ อาจารย์ทุกคนใน คณะ	คณะกรรมการ KM		

ลำดับ ที่	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
7	<p>การเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอกิจกรรม KM ในวันที่ KM DAY ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอถึงกระบวนการและการนำความรู้ไปประโยชน์</li> <li>- ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้และนำผลการดำเนินการมาจัดทำในการการพัฒนาครั้งต่อไป</li> </ul>	ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนครั้งกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อเสนอแนะ</li> </ul>	1 ครั้ง	บุคลากรและอาจารย์ทุกคนในคณะ	คณะกรรมการ KM		
<p>ผู้ทบทวน :</p>  <p>(อาจารย์ ดร.อนุรักษ์กิตติ์ ต้นสมรส) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 19 มีนาคม 2567</p>		<p>ผู้อนุมัติ : </p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนาธิป จิระสัญญาณสกุล) รองอธิการบดี รักษาการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 19 / ๕๐ / ๕๗ / ๕๗</p>						